

8 cách để quý vị sẵn sàng ghi danh

- 1. Tìm hiểu về chương trình SHOP Marketplace.** Xem doanh nghiệp của quý vị có đủ điều kiện cho SHOP Marketplace hay không và biết được sử dụng SHOP Marketplace có lợi ích gì cho quý vị và nhân viên của quý vị. Sử dụng công cụ của SHOP Tính toán cho Nhân Viên Toàn Thời Gian - Full-time Equivalent Employee (FTE) Calculator tại trang [HealthCare.gov/shop-calculators-fte](https://www.cms.gov/shop-calculators-fte) để xem quý vị có đủ điều kiện hay không.
- 2. Nói chuyện với nhân viên của mình.** Tìm hiểu về nhu cầu về bảo hiểm của nhân viên. Việc này sẽ giúp quý vị quyết định chọn bảo hiểm nào và có hình dung về số lượng nhân viên sẽ tham gia. Quý vị phải đạt tỷ lệ tham gia tối thiểu để được mua bảo hiểm thông qua SHOP Marketplace. Sử dụng công cụ của SHOP Tính Tỷ Lệ Tham Gia Tối Thiểu (Minimum Participation Rate Calculator) tại trang web [HealthCare.gov/small-businesses/shop-calculators-mpr](https://www.healthcare.gov/small-businesses/shop-calculators-mpr) pour voir combien de vos employés doivent accepter votre offre de couverture để biết số nhân viên cần chấp nhận bảo hiểm quý vị cung cấp.
- 3. Tìm hiểu về các chương trình bảo hiểm mà quý vị có thể chọn.** Để xem nội dung và giá cả của các chương trình bảo hiểm sức khỏe và Nha khoa, xin vào trang [HealthCare.gov/see-plans/#/small-business](https://www.healthcare.gov/see-plans/#/small-business).
- 4. Định ra kinh phí vừa túi tiền.** Nghĩ về kinh phí quý vị có khả năng chi trả cho bảo hiểm của cả nhóm. Quý vị cũng cần xem xét xem nhân viên sẽ phải tự trả bao nhiêu cho bảo hiểm của họ.
- 5. Nghĩ về thời điểm bắt đầu.** Cơ sở Kinh doanh nhỏ có thể bắt đầu cung cấp sử dụng bảo hiểm SHOP Marketplace bất cứ lúc nào trong năm. Quý vị cần chọn một tháng đánh mốc bắt đầu bảo hiểm. Xem xét về mốc thời gian phù hợp nhất cho quý vị và nhân viên của mình.
- 6. Tìm hiểu xem quý vị có được nhận điểm thuế tax credit hay không.** Công cụ Sơ Tính Tax Credit (Small Business Health Care Tax Credit Estimator) có thể cho biết là doanh nghiệp có đủ điều kiện được điểm thuế Tax Credit cho Bảo Hiểm sức khỏe của Cơ sở Kinh doanh nhỏ hay không, và mức quý vị được là bao nhiêu. Xem trang web [HealthCare.gov/shop-calculators-taxcredit](https://www.healthcare.gov/shop-calculators-taxcredit).
- 7. Sắp xếp tổ chức.** Tập hợp những thông tin về cách tổ chức doanh nghiệp, ví dụ như danh sách nhân viên toàn thời gian và bán thời gian mà quý vị định sẽ chi trả bảo hiểm, cũng như mã số thuế (tax ID number) của quý vị.
- 8. Tìm trợ giúp.** Các đại lý hay môi giới có chứng chỉ có đăng ký làm việc với SHOP Marketplace có thể giúp quý vị tìm hiểu các lựa chọn cho mình và hoàn tất hồ sơ ghi danh, thông thường là miễn phí cho quý vị và nhân viên của quý vị.

Quý vị có quyền yêu cầu nội dung trong bản thông tin này ở một định dạng khác. Quý vị cũng có quyền nộp đơn khiếu nại nếu cảm thấy bị phân biệt đối xử. Xem trang <https://www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Aboutwebsite/CMSNondiscriminationNotice.html>, hoặc gọi Tổng đài Marketplace số 1-800-318-2596 để biết thêm thông tin. Đường dây TTY cho người khiếm thính, xin gọi số 1-855-889-4325.



Về chương trình **SHOP Marketplace** Health Insurance for Small Businesses



SHOP Marketplace
Health Insurance for Small Businesses

CMS Product No. 11630-Vietnamese
Revised September 2016

Chương trình SHOP Marketplace giúp Cơ sở Kinh doanh nhỏ với 1-50 nhân viên cung cấp bảo hiểm y tế, ở hầu hết các tiểu bang. Thông qua Marketplace SHOP, quý vị có thể tìm thấy bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm nha khoa hợp túi tiền cho quý vị và nhân viên của quý vị.

Chương trình SHOP Marketplace

Cho quý vị kiểm soát

Là một chủ doanh nghiệp, quý vị quản lý được loại bảo hiểm quý vị cung cấp và kiểm soát chi phí trả cho bảo phí của nhân viên.

Cho quý vị được linh hoạt và nhiều lựa chọn bảo hiểm.

- Xem trang [HealthCare.gov/small-businesses](https://www.healthcare.gov/small-businesses) để tìm hiểu các lựa chọn bảo hiểm và quyết định những gì tốt nhất cho doanh nghiệp của quý vị.
- Quý vị có thể cho phép nhân viên lựa chọn các chương trình bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm khác nhau, hoặc quý vị chọn sẵn một chương trình mình muốn cung cấp.
- Cung cấp sử dụng bảo hiểm SHOP Marketplace bất cứ lúc nào trong năm.

Có thể giúp quý vị được nhận điểm thuế tax credit.

Khi quý vị sử dụng cung cấp bảo hiểm Marketplace SHOP, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận điểm thuế Tax Credit cho Bảo Hiểm sức khỏe của Cơ sở Kinh doanh nhỏ, có thể được trị giá lên đến 50% phần phí bảo hiểm mà quý vị đóng (lên đến 35% cho phần chủ doanh nghiệp khai miễn thuế). Để hội đủ điều kiện, quý vị phải:

- Có ít hơn 25 nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương (full-time equivalent employees - FETs) có thu nhập 1 năm ít hơn hoặc bằng \$50,000.
- Trả ít nhất 50% bảo phí cho nhân viên toàn thời gian hoặc tương đương (FETs). Có thể tiết kiệm tiền thuế lên đến 50% số tiền quý vị trả cho bảo phí của nhân viên (lên đến 35% cho phần chủ doanh nghiệp khai miễn thuế).

Giúp việc so sánh lựa chọn bảo hiểm dễ dàng.

Chương trình SHOP Marketplace mô tả chi phí và bảo hiểm các chi tiết theo một mẫu chuẩn, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, làm cho việc so sánh lựa chọn bảo hiểm dễ dàng. Quý vị sẽ có thể so sánh các chương trình bảo hiểm dựa trên giá, phúc lợi và các tiêu chí khác quan trọng đối với quý vị và nhân viên của mình.

Dem đến các chương trình bảo hiểm được cung cấp bởi các công ty tư nhân

Các chương trình bảo hiểm được cung cấp bởi các công ty tư nhân, tương tự như các chương trình bảo hiểm nhóm nhỏ. Tất cả chương trình bảo hiểm trên Marketplace cung cấp các gói phúc lợi y tế cơ bản như nhau, bao gồm khám bác sĩ, phòng ngừa bệnh, nhập viện, thuốc theo toa. Ngoài ra còn có những hạn chế ngăn cản việc các công ty bảo hiểm tăng chính giá bảo phí dựa trên tuổi tác, và hạn chế việc tính thêm phí cho các cá nhân có tiền sử về các tình trạng bệnh.

Nhận được giúp đỡ

Để được trả lời các thắc mắc, quý vị có 3 cách sau đây.

- 1. HealthCare.gov:** Có nhiều trang web và công cụ khác nhau của SHOP Marketplace để giúp quý vị tìm được bảo hiểm phù hợp cho doanh nghiệp của quý vị.
- 2. Các nhà đại lý và môi giới:** Các chuyên gia bảo hiểm có giấy phép đăng ký với SHOP Marketplace có thể giúp quý vị trong quá trình quyết định và ghi danh, thường là miễn phí. Xem trang web [LocalHelp.HealthCare.gov](https://www.localhelp.healthcare.gov) để tìm một đại lý hoặc nhà môi giới ở khu vực của quý vị.
- 3. Tổng Đài SHOP - SHOP Call Center:** Nếu quý vị có câu hỏi hay cần giúp đỡ, xin liên hệ tổng đài SHOP Call Center số **1-800-706-7893**, Thứ Hai - Thứ Sáu, 9 a.m. - 7 p.m. ET. Người khiếm thính xin gọi 711 để gặp tổng đài viên của SHOP Call Center.